



ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๐๒.๒/ ๓๓๔๕



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสรุปการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็น

ของร่างกฎกระทรวงฯ ตามผลการรับฟังความคิดเห็น

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงการยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาในครั้งนี้ ยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยังขาดข้อมูลในส่วนของการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายตามผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผล จึงเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำและส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนว่า ในขั้นตอนการจัดทำร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค (<http://laws๒.ddc.moph.go.th/index.php>) และผ่านระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (<https://law.go.th>) ต่อมา กรมควบคุมโรคได้มีการรวบรวมและจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับปรุงในหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข

โดยกรมควบคุมโรค...

โดยกรมควบคุมโรค ได้มีการจัดทำข้อมูลสรุปในส่วนของการปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ตามผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๑๘ (นางสาวธนาวรรณฯ)

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalaffairs@ddc.mail.go.th